



สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

# จุลสารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

East Asian Newsletter

ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2551

ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" รุ่นที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งดำเนินการจัดอบรมโดยสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ให้มีความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม่ การสร้างโอกาส และทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตร รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการผลิต โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาความยากจน สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดระยะเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2551 จะมีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ารับการอบรม จำนวน 10 รุ่น รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 1,200 คน



ผู้อำนวยการแสดง

โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" เป็นโครงการที่สถาบันฯ ได้รับความไว้วางใจจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการใหญ่และมีความสำคัญอย่างยิ่งของกรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้เสนอตัวเป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมสัมมนาโดยออกแบบหลักสูตร จัดวิทยากร และกิจกรรมต่างๆ โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือส่วนสร้างแรงจูงใจ คือการอบรมให้เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญ ความมีศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตรกรรมซึ่งในส่วนนี้มีน้ำหนัก 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ 2 คือการอบรมธุรกิจเกษตรเป็นการวางแผนธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การตลาด การปรับตัวรองรับและใช้โอกาสของการค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนนี้มีน้ำหนัก 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ 3 คือการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการประกอบอาชีพและการสร้างเครือข่ายอย่างมีระบบและประสิทธิภาพสูง ส่วนนี้มีน้ำหนัก 20 เปอร์เซ็นต์

สำหรับวิทยากรนั้นสถาบันฯได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก มธ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและสำนักประมวลผลข้อมูลฯ(สพข.) โดยการฝึกอบรมนี้สถาบันฯได้ศึกษาต้นแบบของการฝึกอบรมจากประเทศญี่ปุ่น โดยนำมาผนวกเข้ากับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 10 รุ่น รุ่นละ 6 วันจำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรมรุ่นละประมาณ 120 คน(รวม 10 รุ่นประมาณ 1,200 คน)ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 12,000,000 บาท ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นเครือข่ายในระดับชุมชนของสถาบันฯและมหาวิทยาลัยที่กระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอในประเทศไทย

สถาบันฯมีโครงการที่จะประสานงานขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การสนับสนุนผู้ผ่านการอบรมซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นฐานที่สำคัญที่แท้จริงของประเทศไทย





### กิจกรรมสถาบันฯ

ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Mr. Mianmi Hiroshi ประธาน Mr. Murai Toshifumi รองประธาน และผู้บริหาร บริษัทRohm Intergrated System (Thailand) Co.,Ltd. ให้เกียรติในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับพนักงานของบริษัท ผู้จบหลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้น B1 รุ่นที่ 1 จำนวน 69 คน ซึ่งโครงการสอนภาษา สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนที่บริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยมี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ณ อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต



งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 9 วันที่ 8 พฤษภาคม 2551

รศ. ดร. สมชาย ชดตระกูล ผู้อำนวยการ และ อ.ดร. สุวรรณ โค้ววินทวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ณ อาคารอินเตอร์โซน เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2551



ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรม “เกษตรกรคลื่นลูกใหม่” เมื่อวันที่ 6 และ 13 พ.ค. 2551



รศ. ดร. สมชาย ชดตระกูล ผู้อำนวยการ และ เลขาธิการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พบปรึกษาหารือกิจกรรมและ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 60 ปีของคุณธีระศักดิ์ ไพโรจน์สถาพร ที่ปรึกษาอดีตคณบดีด้านเงินศึกษา เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2551

น.ส. วิกัญญา ปทุมยศ เข้าพบ รศ. ดร. สมชาย ชดตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2551 เนื่องในโอกาสแสดงความขอบคุณที่ รศ. ดร. สมชาย ชดตระกูล ให้การสนับสนุนในการศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาโท และปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาเอก โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัย Mie ประเทศญี่ปุ่น



คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลี้ยงอำลาขอบคุณ อ. Yoko UDAGAWA อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นของโครงการสอนภาษา ในโอกาสที่เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2551

รศ. ดร. สมชาย ชดตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ Mr. Kondoเนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2551



ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมประชุมคณะวิทยากรจากสำนักประมวลผลข้อมูล มธ. เกี่ยวกับการอบรมสารสนเทศให้กับเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ ณ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2551

รศ. ดร. สมชาย ชดตระกูล ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทRohm Intergrated System (Thailand) Co.,Ltd. ในโอกาสพิธีลงนามและเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับพนักงานของบริษัท รุ่นที่ 2 ณ ห้องสัมมนา3 สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2551





กิจกรรมโครงการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา และพม่า สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา



โครงการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชาและพม่า จัดประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมพิเศษ ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อเป็นการวางแผนการจัดสัมมนาทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมเดินทางเพื่อจัดกิจกรรม Business mission และ Focus group ในประเทศ กัมพูชาและสหภาพพม่า



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง **“เปิดประตูสู่กัมพูชาและพม่า: โอกาสทองของนักลงทุนไทย”** เมื่อ วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นที่ภาคธุรกิจการเกษตรและแปรรูป รวมทั้งการท่องเที่ยวและบริการโดยมีกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ตรงด้านการลงทุนในกัมพูชา คือ **คุณจีระพันธ์ วงษ์มงคล** อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) ประจำกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และ **คุณสุพจน์ เสียดประดม** สมาชิกวุฒิสภาและประธานหอการค้าจังหวัดตราด สำหรับช่วงบ่าย วิทยากรที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ **คุณมาตยวงศ์ อมาตยกุล** อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) ประจำกรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า **ดร.ปริญญา ศิริสารการ** สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ **คุณนิยม ไวยรัชพานิช** ประธานคณะกรรมการการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน หอการค้าไทย และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก วิทยากรทุกท่านต่างได้รับการยกย่องว่าเป็นคลังสมอง (Think Tank) ของประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาและสหภาพพม่า ดำเนินการอภิปรายโดย **รศ.ดร. สมชาย ชดตระกูล** ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

การสัมมนาดังนี้ถือเป็นการเปิดสู่ทางการลงทุนให้แก่นักธุรกิจที่สนใจจะเข้าไปประกอบกิจการในกัมพูชาและพม่าเป็นอย่างมาก โดยทุกท่านต่างได้ชี้ให้เห็นช่องทางใหม่ๆ ในการลงทุน โอกาส ปัญหา รวมถึงอุปสรรคต่างๆ ของนักลงทุนที่มุ่งหวังจะแสวงหาฐานทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านทั้งสอง สำหรับกัมพูชา ธุรกิจที่มีแนวโน้มกำลังเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ คือ ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เพราะชาวกัมพูชายุคใหม่นิยมซื้อสิ่งปลูกสร้างประเภทคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นการท่องเที่ยวและบริการก็ถือเป็นจุดขายที่สำคัญของกัมพูชา เนื่องจากกัมพูชามีนครวัด ที่ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญและเป็นมรดกโลก นอกจากนี้ การเปิดเส้นทางสายเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งใหม่ (เส้นทางหมายเลขที่ 48) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่เชื่อมต่อจังหวัดเกาะกงไปยังกรุงสีหนุวิลล์และสามารถเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข 4 ไปยังกรุงพนมเปญได้ง่ายขึ้นทำให้ช่วยจัดอุปสรรคด้านการขนส่งให้ลดน้อยลง และยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในกัมพูชาต่อไปอีกด้วย

ในส่วนของพม่า มีจุดแข็งอยู่ที่ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ อัญมณี รวมถึงแร่ธาตุต่างๆ ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่น่าลงทุน อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการเมืองของพม่ายังคงเป็นอุปสรรคที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าไปทำธุรกิจในพม่า จึงทำให้นักลงทุนไทยยังไม่กล้าที่จะทุ่มการลงทุนในดินแดนแห่งนี้มากนัก แม้ว่าจะเป็นโอกาสทองที่งดงามก็ตาม แต่โอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนก็ยังเป็นเรื่องที่นักลงทุนควรติดตามและหาช่องทางและโอกาสที่เหมาะสมเพราะในปัจจุบันมีประเทศต่างๆ เข้าไปศึกษาและเตรียมตัวที่จะลงทุนในพม่ากันมากมาย



## อบรม สัมมนา บุคลากรสถาบันฯ

- นายสิทธิชัย พันเศษ เข้าร่วมอบรม “โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel for Windows” เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้การใช้โปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจัดโดยสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 เม.ย. 2551 ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ทำพระจันทร์
- นางเนตรนภาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง เข้าร่วมอบรม “เทคนิคการเขียนรายงานการประจุมอย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งจัดโดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ในวันที่ 15 พ.ค. 2551 ณ มธ. ทำพระจันทร์
- นางอนุกุล อุบลบาล เข้าร่วมอบรม “เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ” ซึ่งจัดโดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค. 2551 ณ มธ. ทำพระจันทร์
- นายเฉลิมพล เอี่ยมภักดี เข้าร่วมอบรม “การสอนเด็กเล็กให้เป็นอัจฉริยะและมีความสุขตามแนวฮีโอฮิวแมนนิส” ซึ่งจัดโดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2551 ณ โรงแรมอินทรา กรุงเทพฯ

## ปฏิทินกิจกรรมสถาบันฯ

วัน-เวลา	กิจกรรม	สถานที่
21-26 ก.ค. 2551	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรคลื่นลูกใหม่” รุ่นที่ 5 จำนวน 120 คน สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาฯ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาฯ
24 ก.ค. 2551 09.00 -12.00 น.	เสวนาทางวิชาการเรื่อง “เส้นทาง 'โต้อย่างยั่งยืน' ของเวียดนาม : การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม” จัดโดย โครงการอินโดจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ห้องประชุม F 332 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 2 (ตรงข้ามคณะรัฐศาสตร์) มธ. ทำพระจันทร์
18-23 ส.ค. 2551	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรคลื่นลูกใหม่” รุ่นที่ 6 จำนวน 120 คน สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาฯ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาฯ
6-10 ต.ค. 2551	ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี (K Camp)	อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาฯ

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ [www.asia.tu.ac.th](http://www.asia.tu.ac.th) หรือที่ โทรศัพท์ (02)5645000-3

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำวารสารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสาขาวิชา ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมือง วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใคร่ขอเชิญผู้สนใจ เสนอบทความหรือผลงานวิจัย ที่ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ ลงตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยกองบรรณาธิการวารสารฯจะพิจารณาการตีพิมพ์ให้ท่าน โดยส่งบทความพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลและไฟล์ภาพประกอบบรรจุลงในแผ่น CD ส่งมาที่ กองบรรณาธิการวารสารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

**ที่ปรึกษา :** รศ.ดร.สมชาย ชดถระการ อ.ดร. สุวรรณมา โค้ววินท วิวัฒน์ อ.ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง อ.ดร. วรรัตน์ กรอสิรานุกูล นางนุตรธยาตี โกศลศักดิ์

**บรรณาธิการ :** นางจากรุภรณ์ วงศ์บัณฑิต

**รองบรรณาธิการ :** นายวิริยะ รอดสวย

**กองบรรณาธิการ :** นางสาวยุพิน คล้ายมนต์ ดร. วิเชียร อินทะสี นางธนณัฐ รูปสม นายสุทิน สายสงวน นายเฉลิมพล เอี่ยมภักดี นายสิทธิชัย พันเศษ นางสาวพรพรรณ จันทร์แพทย์รักษ์ นางเนตรนภาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง นางสาวอนวรรณ วรสิงห์



จัดทำโดย

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
อาคารทลวง จ.ปทุมธานี 12121  
โทร. 0-2564-5000-3  
<http://www.asia.tu.ac.th>  
Email : [ieas@asia.tu.ac.th](mailto:ieas@asia.tu.ac.th)

กรุณาส่ง